

23 มีนาคม 2566

(+) กกพ. เคาะค่า Ft งวด พ.ค. - ส.ค. 66 ที่ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นค่าไฟ 4.77 บาทต่อหน่วย

หมวด

พลังงานและสาธารณูปโภค



นักวิเคราะห์
เอกกรินทร์ วงษ์ศิริ, CFA
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 055680
ekkarin@trinitythai.com

สุทธิวิวัฒน์ อัสวเหม
ผู้ช่วยผู้จัดการ

กกพ. เคาะค่า Ft งวด พ.ค. - ส.ค. หลังจากการรับฟังความคิดเห็น

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้เปิดเผยมติเห็นชอบขึ้นค่า Ft เป็น 98.27 สตางค์ต่อหน่วย (กรณีที่ 3) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ คิดเป็นค่าไฟที่ 4.77 บาทต่อหน่วย หลังจากการรับฟังความคิดเห็นการขึ้นค่า Ft ของแต่ละกรณี

โดย 3 กรณีประกอบด้วย

1. จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างภายใน 1 งวด แบ่งเป็นค่า Ft สะท้อนต้นทุน 63.37 สตางค์ และค่า Ft คงค้าง 230.23 สตางค์ต่อหน่วย เป็นค่า Ft รวม 293.6 สตางค์ (คิดเป็นค่าไฟ 6.72 บาทต่อหน่วย)
2. จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างภายใน 5 งวด แบ่งเป็นค่า Ft สะท้อนต้นทุน 63.37 สตางค์ และแบ่งค่า Ft คงค้างเป็น 5 งวด งวดละ 41.88 สตางค์ต่อหน่วย เป็นค่า Ft รวม 105.25 สตางค์ (คิดเป็นค่าไฟ 4.84 บาทต่อหน่วย)
3. จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างภายใน 6 งวด แบ่งเป็นค่า Ft สะท้อนต้นทุน 63.37 สตางค์ และแบ่งค่า Ft คงค้างเป็น 6 งวด งวดละ 34.90 สตางค์ต่อหน่วย เป็นค่า Ft รวม 98.27 สตางค์ (คิดเป็นค่าไฟ 4.77 บาทต่อหน่วย)

โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังนี้:

เห็นด้วยกับกรณีที่ 1 (ค่า Ft ที่ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย)	ร้อยละ 15
เห็นด้วยกับกรณีที่ 2 (ค่า Ft ที่ 105.25 สตางค์ต่อหน่วย)	ร้อยละ 10
เห็นด้วยกับกรณีที่ 3 (ค่า Ft ที่ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย)	ร้อยละ 30
คงค่า Ft ที่ 93.43	ร้อยละ 10
ความเห็นอื่นๆ	ร้อยละ 25
คำถาม	ร้อยละ 10

Source: prachachat.net

ความเห็น

เรามีมุมมองเป็นกลางกับการขึ้นค่า Ft ของ กกพ. ในงวด พ.ค. - ส.ค. โดยโรงไฟฟ้า SPP จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในการกรณีที่ 1 ถูกบังคับใช้ ทั้งนี้กรณีที่ 3 ถูกบังคับใช้ซึ่งโรงไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์น้อยลง โดยค่า Ft ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยลดลงจาก 154.92 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย (ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้า SPP) ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยในไตรมาส 2 มีโอกาสลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 อย่างไรก็ตามค่า Ft ที่ลดลงได้ถูกชดเชยด้วยการคงค่า Ft คงค้างเป็นเวลา 6 งวด

เราแนะนำให้ “ซื้อ” GPSC ที่ราคาพื้นฐาน 75 บาท และ “ซื้อ” BGRIM ที่ราคาพื้นฐาน 44 บาท โดย GPSC และ BGRIM ได้รับประโยชน์จากการคง/ขึ้นค่า Ft ในงวด พ.ค. - ส.ค. 2566 ในขณะที่ต้นทุนพลังงาน (LNG) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

Corporate Governance Report Rating

ช่วงคะแนน Score	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย	Description
90 - 100		ดีเลิศ	Excellent
80 - 89		ดีมาก	Very Good
70 - 79		ดี	Good
60 - 69		ดีพอใช้	Satisfactory
50 - 59		ผ่าน	Pass
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A	N/A

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมีได้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นผลการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสำรวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicators

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
- ได้รับการรับรอง CAC

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด